

เรื่อง การสัมมนา “การศึกษากฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากทรัพย์สินทางปัญญา”

วันที่ ศุกร์ 26 กันยายน 2557

สถานที่ ห้องमार ชั้น 3 โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น

หน่วยงานที่จัดการประชุม, สัมมนา, ดูงานหรือฝึกอบรม สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผู้เข้าร่วม อาจารย์ ภัทรพร เย็นบุตร

สรุปผลที่ได้รับจากการประชุม, สัมมนา, ดูงานหรือฝึกอบรมครั้งนี้

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และท้องถิ่นตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศไทย

สพภ. ได้จัดทำรายงานการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับด้านสินค้าพื้นฐาน การเข้าถึงวัตถุดิบ และการบริการ 2) กลุ่มกฎหมายด้านการผลิตสินค้า 3) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการค้าและการส่งออก และผู้ศึกษายังมีข้อเสนอว่าควรมีการยกเว้นกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุนพัฒนาการผลิตสินค้า การรับรองสินค้าในด้านต่าง ๆ กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีบัญชีรายการและการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ สพภ. ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. ... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องจากรายงานการศึกษาที่ สพภ. จัดทำ ยังไม่อาจโน้มน้าวหรือทำให้เห็นภาพชัดเจนได้ว่าร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. ... เป็นผลงานตักมโนทัศน์ที่ได้จากรายงานการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย เพราะยังขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบตามแนวทางการวิจัยในสาขานิติศาสตร์ มีเพียงข้อมูลการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหมวดหมู่เท่านั้น จึงอาจน่าประเด็นดังกล่าวมาศึกษาอย่างจริงจังให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาประเทศและสังคมโลกต่อไปได้เป็นอย่างดี

ความรู้และทักษะที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา สามารถนำไปได้นำ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สามารถนำมาประยุกต์กับการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ LA 2803 ในส่วนของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา